



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1501 14 tháng 4 năm 2024

*Quý Thương*

*Quý thương hậu đại pháp phân hành  
Tiến hoá không ngừng tự giao thanh  
Trí tuệ khai thông đường chuyển biến  
Thành tâm tu luyện lại càng minh*

*Lương Sĩ Hằng*

---

**Mục Bé Tám 1998**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,  
Bé Tám*

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Tai nạn đến thì phải làm sao tháo gỡ ?
- 2) Toàn thân con người trên mặt đất đều có nghiệp lực tức là điện thanh và điện trực bao vây có phải không ?
- 3) Tin lành từ đâu đến ?
- 4) Làm sao mới đẹp được con ma lười biếng trong người ?
- 5) Làm người sao khi chết rồi sẽ đi đâu ?
- 6) Người tu thiền mượn tiền của bạn đạo cờ bạc rồi quịt luôn có tội không ?
- 7) Thanh tâm nằm ở đâu ?

**1) Monaco, 16/01/97 4 :10 AM**

**Hỏi : Tai nạn đến thì phải làm sao tháo gỡ ?**

Đáp : Thừa tai nạn tức là trước, suy nghĩ không liêm chính, phát triển tà dâm tự gạt lấy chính mình, như ăn uống quá độ, suy tư quá độ, kích động khối thần kinh từ cơ tạng cho đến óc đều bất ổn sanh bệnh tức là nạn

**Kệ :**

*Tâm linh bất ổn tự bàng hoàng  
Khó khổ đau thương sống khó an  
Tai nạn xảy đến không thể dứt  
Thành tâm niệm Phật giải cầu an*

**2) Monaco, 17/01/98 2 :35 AM**

**Hỏi : Toàn thân con người trên mặt đất đều có nghiệp lực tức là diễn thanh và diễn trước bao vây có phải không ?**

Đáp : Thừa mỗi người đều có nghiệp lực khác nhau, từ thanh cho tới trước, thanh là mắt sáng mặt tươi, trước là mắt không sáng mặt không tươi, thích hướng ngoại trong chiều hướng tham dục bản thân khó tiến

**Kệ :**

*Tự gieo ý dục tạo tâm phiền  
Nguyên lý công khai diễn tiến xuyên  
Muốn dấu không được hình cấu trúc  
Thiên tình rõ rệt vẫn giao liên*

**3) Monaco, 18/01/98 4 :20 AM**

**Hỏi : Tin lành từ đâu đến ?**

Đáp : Thừa tin lành từ nơi không động giáng lâm xuống thế gian cứu thế, truyền qua khối óc thanh tịnh tại mặt đất chuyển hành tự thức, bằng phương pháp tự tu tự tiến, chỉ có hành chứ không có lý thuyết, hành trước thuyết sau

**Kệ :**

*Thân tâm an lạc chẳng lo sầu  
Thức giác tâm tu chuyển nhiệm màu  
Cơ đạo chuyển hành mình chuyển chiếu  
Thực hành tự cứu hiểu chiều sâu*

**4) Monaco, 19/01/98 3 :35 AM**

**Hỏi : Làm sao mới dẹp được con ma lười biếng trong người ?**

Đáp : Thừa muốn dẹp con ma lười biếng trong người thì phải thường xuyên niệm Phật tự giải phần ô trước trong nội tâm

**Kệ :**

*Thực hành tự rõ tự khai tăng  
Thanh nhẹ tròng tu tự tiến thâm  
Trật tự trên hết không rước động  
Thành tâm tu luyện lý phân tâm*

**5) Monaco, 20/01/98 3 :45 AM**

**Hỏi : Làm người sao khi chết rồi sẽ đi đâu ?**

Đáp : Thừa làm người sau khi chết thì hồn sẽ tiến hóa theo luật nhân quả, tâm làm thân chịu, phần hồn phải để sửa sai chính mình nhiên hậu mới tiến hóa được

**Kệ :**

*Sống hành nhân đạo chết an yên  
Ngược lại đau thương lại tạo phiền  
Học khổ sửa tâm sống thật thà  
Hồn qui mới đạo tự thắng thiên*

**6) Monaco, 21/01/98 6 :15 AM**

**Hỏi : Người tu thiền mượn tiền của bạn đạo cờ bạc rồi quít luôn có tội không ?**

Đáp : Thừa người tu thiền là phải thực hiện sự trung tín, nhiên hậu phần hồn mới tiến hóa được. Ngược lại thiếu nợ không trả là thất tín, tạo nghiệp cho chính mình, tự vầy xéo tâm thức, trí không yên tâm không ổn làm sao tu tiến, tự hủy hoại cuộc sống thanh nhẹ của chính mình, hồn tiếp tục bám vào nghiệp lực, tức là nợ nần bao vây, Trời Phật không chứng tâm

**Kệ :**

*Tu hành tâm tối tạo ưu phiền  
Khó tiến khó mình khó được yên  
Rắc rối trong lòng nan đạt phước  
Khổ hành giải tỏa cảm tâm yên*

**7) Monaco, 22/01/98 5 :45 AM**

**Hỏi : Thanh tâm nằm ở đâu ?**

Đáp : Thừa thanh tâm nằm ở trung tim bộ đầu, từ đó sẽ xuất phát thành hào quang, tức là luồng điện quân bình của nội tâm xuất phát và trụ đánh, gọi là chơn tâm, liên hệ với luồng điện cái của vũ trụ

**Kệ :**

*Phân minh tình thế rõ thân hình  
Giải quyết chiều sâu tự phát minh  
Chơn pháp thực hành tâm giải tiến  
Bình an vô sự sống quang vinh*

---

## CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

---

### *Thức Tâm*

*Chung vui sum họp thâm tình đạo  
Thể hiện chân tâm đủ sắc màu  
Nhìn xem kẻ trước người sau  
Đồng thanh tương ứng giải sầu giải mê*

*Rời đây cũng phải tự ra về  
Giải mê phá chấp học muôn bề  
Quy y chân thức tương kê  
Quê xưa xa vắng tự về đến nơi*

*Luận đi xét lại ý Cha Trời  
Bảo bọc thương yêu khắp nơi nơi  
Thuận chiều xây dựng hợp thời  
Giúp con tiến hóa tạo nơi an toàn*

*Cảm minh thiên địa trí bạc bàn  
Dẫn dắt tâm tu tự phát quang  
Trong đời có đạo cảm an  
Dựng xây xây dựng tự bàn tự tu*

*Ra về chấp nhận học bài ngu  
Nhịn nhục thương yêu thoát cảnh tù  
Tâm hồn thanh nhẹ an du  
Tham thiền nhập định tròng tu hoài hoài*

*Càn khôn vũ trụ chuyển đêm ngày  
Phục vụ thanh quang chẳng đổi thay  
Tâm người tự mở hăng say  
Dù tiến tâm linh sớm thấy thanh đài*

*Tình đạo ban hành sớm đêm ngày  
Người người hoan lạc vẫn hằng say  
Tình đời đen bạc đổi thay  
Tân con thanh tịnh rõ ngày nhục vinh*

*Trở về học hỏi chính tâm mình  
Thiện nghiệp an vui triển hành trình  
Cảm thông thiên địa cảm mình  
Tình ta tình họ tình xinh đạo đời.*

### **Lương Sĩ Hùng**

---

#### **ĐỀ TÀI SUY GÃM**

---

#### ***Thầy có cho điễn không?***

**Bạn đạo:** Kính thưa Thầy, tối hôm qua con thiền, con có nhận một luồng điễn mạnh từ đầu xuống xuống sống và lan tràn khắp châu thân. Con không biết Thầy cho điễn cho con; có phải không?

**Đức Thầy:** Không hay! Đừng có nói “Thầy cho”! Đó là sự cố gắng. Khi mà gặp người tu rồi, mình cố gắng, thì từ đó xuất phát đi lên: Bề Trên rút cho mình, thì mình thấy toàn thân mình có. Được rút trong giây phút đó là mừng chớ; đâu có sao đâu? Các bạn thiền, ban đêm tôi cũng thiền vậy! Chúng ta đồng thiền, kẻ mạnh giúp người yếu, kẻ nhẹ giúp người nặng, vậy thôi; không có gì hết! Thông thường nó như vậy! Đừng có quan trọng quá mà lệ thuộc!

*TV Hai Không, Khoá 1 (9/1/1995)*

---

#### **TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG**

---

#### **DU THUYỀN ỔN ĐỊNH**

Florida 12- 01- 1995 (*tiếp theo*)

Cho nên nhiều người tu một thời gian rồi biến đổi, rồi đặt ra Pháp này Pháp nọ, tạo khổ cho chính họ, nghiệp họ chưa giải được họ tạo thêm nghiệp có ích gì đâu! Dùng mãnh thẳng hoa tiến lên, rồi đưa mọi người đồng tiến như chúng ta tiến. Đó là bình đẳng tâm giao thức giác, không có bị lệ thuộc. Khổ khổ khổ, để mưu cầu sớm thức tâm, chớ không phải khổ là mất giá trị. Chúng ta biết hòa tan trong khổ dũng mãnh tiến hóa trong khổ, là chúng ta là người xây dựng cho đời sáng lạng ở tương lai. Chớ đừng có sợ khổ rồi đâm ra cầu xin, sợ khổ cầu xin rồi người

yếu đi. Cần sống trong khổ, dũng mãnh tiến hóa, óc mới sáng tâm mới minh, sợ khổ không bao giờ tiến. Cho nên đồng tiền hiện tại nó có thể làm cho con người hư rất dễ. Hồi xưa khó, tôi phải trồng trái bầu tôi mới đổi trái bí, nhưng bây giờ tôi xách đồng bạc tôi mua trái bầu, tôi khinh thị trái bí. Cái đó là nguy hiểm, sai một li đi một dặm. Bây giờ càng văn minh phần hồn càng bị sa sút, cho nên phải trở lại khổ mới thức tâm.

Cho nên người tu không có phải ăn nhiều, không phải sung sướng. Trời cho chút đủ sống thôi, không có gì hơn người khác được. Cho nên ăn một ngày một buổi cũng đủ rồi, bộ tiêu hóa có cơ hội làm việc nhiều hơn. Còn chèn ép quá nhiều, không chỗ thở, thì làm sao mà khoẻ được, mang bệnh vì tội tham ăn. Phật đã nói Tham Sân Si; tham là đứng đầu, chúng ta làm sao tránh cái tham thì con người mới trở lại chơn giác và thăng hoa được. Chớ đừng tu rồi moi móc lấy tiền người này, lấy tiền người nọ là tự làm khổ cho chính mình chớ giúp được ai? Đồng tiền nó dẫn sai con người, hại con người không hay! Tưởng ôm tiền ôm bạc là ta đây là bánh rồi, không có bánh đâu, một ngày nào rồi tiêu.

Cho nên nhiều người ở thế gian này không biết làm gì, có tiền đi ăn cướp lấy tiền của họ, rồi đi chơi bời sang trọng nhậu nhẹt hút sách, sanh ra một bệnh ghiền, cuối cùng hại xác rồi mất tâm linh luôn. Cho nên ở đời người ta đã viết sách rõ ràng: có cõi địa ngục. Cõi địa ngục là cõi cuối cùng để độ tha thức tâm, tâm làm thân chịu, lúc đó xuống địa ngục là ríu ríu vô ngục, luật định rõ ràng. Phải chấp nhận sự đau đớn để có cơ hội thức tâm, trở về với sự quân bình của chính mình và nhìn nhận sự thật thà là dẫn tiến phần hồn tiến hóa.

Qua cơn đau khổ mới thấy là chúng ta gian dối không thật chúng ta mới đau khổ, mà chúng ta thật thà không bao giờ có đau khổ. Tu thật, hiểu được phần hồn, hiểu được Trời Đất, là không có đau khổ. Ở đời chúng ta thật thà là họ cũng trọng dụng. Ở đời cứ sợ "tôi thật thà quá bị người ta gạt". Không có gì hết! tâm tôi thật thà là tâm từ bi, không có mất của. Của Trời Đất, đâu phải của của tôi đâu mà mất! Tôi ôm của là tôi tham, tôi thiếu thật thà, tự gạt tôi mà tôi không biết! Suy tính, tính thét rồi tính sai, nhiều người học tính toán giỏi lắm, mà tính thét rồi cũng sai. Làm cái gì cuối cùng của nó là cũng sai, bởi vì nó tính quá nó phải sai! Mà nó chất phát thành thật trung tín, người đó không có bị gì hết, mà tính khôn tính lợi ,người đó là bị thất bại; chắc chắn ở tương lai là như vậy.

Cho nên chúng ta người tu phải làm sao cố gắng tu hướng về thanh tịnh, mới mở thức hòa đồng. Hối mặt trời chiếu cho tất cả, chớ mặt trời đâu có chiếu một góc nào giàu mà bỏ góc nghèo đâu! Người nào cũng có, chúng ta mở thức hòa đồng thì chúng ta phải ở trong khổ, chúng ta tiến thân, chúng ta mới thấy người khổ muốn được cứu, chỉ đường lối cho họ tự thức, cái đường lối chánh. Trí tâm là chiếc thuyền đưa mình về quê rõ ràng, trí tâm thanh nhẹ là thuyền đưa chúng ta về bến giác. Mà trí tâm chúng ta động loạn thì chúng ta mất tất cả cơ sở. Cho nên có cuộc xuống cõi âm là âm phủ chịu tội; lúc sống làm điều ác lúc chết phải thọ, luật nhân quả rõ ràng. Hiểu được luật nhân quả thì chúng ta rất bình an, lúc nào chúng ta... Chuyện của ai là chuyện của họ chúng ta không có đem vào óc. Ngồi đương tu đây, rồi ngồi đây nghĩ tới sự phụ chuyện này chuyện nọ, động thêm! Ngồi đây tu thanh tịnh để mình hiểu mình, tự giảm bớt tội trạng, giảm bớt sự tăm tối của chính mình, thì mới thấy rõ đường đi của phần hồn rõ ràng. Cuối cùng



là phần hồn phải lia xác. Có nhiều người tu nói "phần hồn là nói bậy không trúng...", vậy chớ ai làm chủ cái xác này, sự sáng suốt phải làm chủ cái xác này không? Cho nên hội tụ sự sáng suốt là cái gì? Là cái hồn trách nhiệm cho toàn thân. Cho nên ở thế gian lấy cái gì chứng minh? Ăn nhiều là bị bệnh, nói nhiều mà nói bậy cũng bị bệnh, không khai sáng được tâm thức là bị bệnh. Cho nên nhiều người cũng hiểu thảo nghe lời cha mẹ đi học, học dữ lắm, học tới cuối cùng ra trường rồi khùng luôn. Phải học và hiểu, và biết hưởng tất cả những gì của Trời Đất ân ban, học ít hiểu nhiều. Còn nhiều người ở thế gian không biết cứ học, học nhớ lời của người đó không, cái người viết sách đó họ cũng chưa giải thoát được mà! Rồi cứ đọc cái đó rồi theo cái đó, theo, theo... và nhớ thét rồi khùng luôn! Còn cái này chúng ta khác, chúng ta lấy cái nguyên khí của Trời Đất, pháp luân thường chuyển khai sáng tâm thức từ nặng tới nhẹ, càng ngày càng sống vui. Sống vui, với Trời Đất mới thật là vui, sống vui với Trời Đất mới biểu lộ cái tình người. Mà không biết Trời Đất thì không bao giờ biểu lộ được tình người, tự gian xảo, tự lường gạt mình, cái lời văn chương chữ nghĩa nhưng mà cái tâm không thật. Nhiều người leo núi mệt nhọc, khi trồi khi sụt phải cô gắng đi, dừng mảnh đi, lên tới đỉnh núi rồi là sung sướng.

Vô Vi có tất cả đầy đủ điều kiện từ ma giới, tiên giới, và cảnh người đau khổ, đều có thân bằng hết, để cho mọi người thấy rõ mình hơn và tự tiên, chớ không phải đi theo họ. Mình tu là theo mình, sửa mình, theo mình là phải sửa mình, nhìn lại mình chưa có trật tự. Hiện tại bây giờ các bạn thấy là computer điện não, mà các bạn không sắp có trật tự đó mà các bạn bám ra được cái gì! Phải có trật tự thì các bạn mới làm việc nhanh chóng được, không có trật tự không làm được nhanh chóng. Cái xác chúng ta là cái điện não tổng quát liên hệ với căn khôn vũ trụ. Khối óc chúng ta không phải là chuyện nhỏ, chuyện lớn! Mà kêu các bạn khai sáng các bạn là các bạn chỉ làm chuyện lớn và không làm chuyện nhỏ. Bắt buộc nó hướng thượng và phát triển tới vô cùng, ở thế gian gọi là chuyện lớn. Còn đối với Ông Trời là chúng ta cũng còn nhỏ thôi, đang tập tành tiến hóa trở về trung đạo, tự thức, khai minh tâm thức mình, sống trong cảnh an vui Trời, Đất, Người, rõ rệt, thì đâu có phá hoại những gì. Cho nên mặt đất có nhiều thiên cơ bất ngờ, các bạn thấy: tại vì mình quá tham, con người thế gian quá tham, mưu mô quá tham, lấy của cải của Trời Đất quá nhiều, rồi làm ô nhiễm cả bầu trời, chấn động cả bầu trời, thì hậu quả mặt đất phải mang, mặt đất phải gánh. Thì chính chúng ta phá người khác, hạng nhất là phá Đạo, thì cuối cùng chúng ta thế nào? Chúng ta lãnh đủ, phản động lực sẽ về nơi khởi điểm. Thấy rõ điều này chúng ta không có phá ai, chúng ta chỉ tự tu tự tiên. Và không chịu tu sửa và không bao giờ tiến! Tu sửa về thanh tịnh mới có tiến. Làm chuyện hữu ích cho chính mình, lập lại trật tự khối óc cơ tạng thần kinh đầy đủ, chẳng chịt ở trong đó mà không lo, cứ lo chuyện bề ngoài không, lấy chuyện hơn thua với người thế gian tiền bạc. Tu mà còn tạo nên tiền bạc là duyên nghiệp trần gian tạo khổ và không tiến. *(còn tiếp)*

THƯ TỪ LAI VẮNG

7/26-07-96  
MM,

No

Buồn

Đêm năm lễ cũ trao tuôn  
Đại sao con mãi lòng đong thể uây  
Đàn trai thi tiếp đã dẫu  
Giáo! thân, bạn gái cũng nhiều lòng đong  
Phạm bố Đức phát Ji đã  
Mồ Laim con sáng dạy Hôn Con Thế  
Dạy con cấp sách vô lòng  
Đưa con vào lớp nhập Trường Vô Vi

H B t  
KOREA 96-06-20

Kính đến Thầy và Chị B yêu.  
Thưa thầy và chị em mười Có Phát  
báo Vô-Vi để học an phải làm sao với  
Chị cho thơ em - ở địa chỉ? Của em -  
em may túi chị nhiều. Trường -  
Chung

22X10

217



## Kim ẨN DIỄN

Được tình như ẩn mây trời

- Juá chên bời ích có gì cho ta.

Trong xa ta đêm vô ngân

Ngóanh mặt ngó lại chừ hình bóng ta

- Sống tình là cửa đơm mè

- Juá vô luyện ngục biết đời nào ra

Lạy Cha xin chớ vô tình

- Juá chân con dại tình vô kẻo nguy

Chết con mồ - Em con pan nết

Ơ! Sợ bóng này ngả vầy Em Sinh

Chong Cha xin chớ vô tình

Con van Cầu cứu xin đừng ngóanh ngó

Cha con đã làm bài thi đấm cưới

kết thúc rồi: hôn sẽ ra sao?

Cha ơi! xin hãy thương tình

Cho Hôn con dại được năm ngu? y em.

H B t

Kc 96-06-22

- Kính Gửi Thầy và Chị B yêu



HỒ trung hữu thủy ngư nan hoạt  
BÍCH diện chơn tinh tiến tiến sang  
THỦY giữ chơn hồn nay đạt thức  
Thực hành chơn pháp tự mình an.

Minh an trong cõi tự bàn  
Đời là tạm cảnh phát quang chơn hồn  
Biết mình trong cõi ác ôn  
Sân si dấy động phần hồn khó tu  
Biết mình khờ dại còn ngu  
Tiền tinh duyên nghiệp khó tu khó hòa  
Quên đi tâm thức thật thà  
Tạo khổ, lường gạt khó hòa như sinh  
Trong vòng loạn động chủ tình  
Khó mình chơn lý khó mình lấy lòng  
Tình đời đen bạc tréo tròng  
Dễ hay cũng bởi tấm lòng không chơn  
Chẳng còn lý luận thiệt hơn  
Thật thà tự sửa rõ ơn Cha Trời  
Thức tâm tiến hóa hợp thời  
Hồn tu hồn tiến hồn khôn đời đời  
Nằm trong nguyên lý chơn lời  
Trời ban tinh đẹp hợp thời học tu  
Trở về thực chất nhịn ngu  
Chơn tâm thành thật trùng tu hoài hoài  
Sửa mình tiến hóa chẳng sai  
Thực hành chơn pháp đổi thay thế tình.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

TB: Nhớ học thuộc lòng bài này để tiến thân.

219

---

## Thông báo video & Audio Tuần Lễ 15, 14-04-2024

---

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Dung Điềm Linh Quang

<https://youtu.be/HvRAGGdey34?si=1Fn9PQV7KMleZ9dG>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

MỤC BÉ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Cuốn 10 - Câu 381 tới 413- Tháng 10 năm 1991 Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

<https://youtu.be/c9WsuHfnYvc>

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số 1501 ngày 14-04-2024

<https://youtu.be/mqGs3B7Mi3A>

Cùng Đọc Thơ Đức Thầy cuốn 2.

<https://youtu.be/-579IsjL2gE>

Short - Chơn Ngôn Đức Thầy – tại Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào 2023

<https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnwX1ckCVXCs6AIKWDVL8rX5&si=ZskYfUSnzzpVGf9y>

3. Xin mời Quý Vị nghe lại nhạc

Đieu Thuyền, Lữ Bố- Cuốn video đã được 10 ngàn lần xem.

<https://youtu.be/BnxtP4KADDY?si=ikZ1Z1IQMckfmWsb>

Ban video kính mời

---

---

## THÔNG BÁO KHÓA SỐNG CHUNG ATLANTA

---

### Khóa Học “Chung Vui Hành Triển”

Kính thưa Quý Bạn Đạo!

Dương Minh Thủy đăng bài thông tin này gửi đến Quý Bạn Đạo khắp Năm Châu. Để kỷ niệm 57 năm Giỗ Đức Tổ Sư “Đỗ Thuần Hậu”, Minh Thủy xin kính mời Quý Bạn Đạo đến dự 3 ngày Khóa Sống Chung tại Atlanta, Georgia USA. Bắt đầu từ ngày 11 tháng 11 năm 2024 cho đến hết ngày 13 tháng 11 năm 2024 (nhằm ngày 11 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 Âm Lịch).

Sự hiện diện của Quý Bạn Đạo là niềm hạnh phúc của Bạn Đạo ở Atlanta. Nơi học và phòng ngủ có giới hạn (38 người).

**Địa điểm sinh hoạt:** Hồ Thiên Nhiên (Lake Lanier) cách khu phố thương mại Việt Nam 30 phút lái xe. Mùa Thu ở Atlanta rất mát mẻ, khung cảnh và khí hậu rất tuyệt vời. Quý Bạn Đạo xin đừng bỏ lỡ dịp này.

#### Chi phí cho 5 ngày 4 đêm và ăn uống Tại Gia:

(check-in ngày 10 tháng 11, check-out ngày 14 tháng 11 năm 2024).

- \* Giá \$250 một người, phòng 8 người (4 cái giường Tầng Queen Size).
- \* Giá \$450 một người, phòng King Size bed cho 2 người (ưu tiên 8 người)
- \* Giá \$500 một người, phòng Suite King size bed cho 2 người (ưu tiên 6 người).

#### Khóa học: Khai mạc-Sáng ngày 11 tây và Bế mạc-Tối ngày 13 tây.

Sau 3 ngày KSC chúng ta còn có 2 ngày đi Du Ngoạn (ngày 15 tây và ngày 16 tây) ở 2 Tiểu Bang lân cận (Tennessee và North Carolina)

Vận chuyển, ăn uống, nơi nghỉ và chi phí của 2 ngày đi du ngoạn (đã có Bạn Đạo Phát Tâm). Chi phí vào cửa tham quan sẽ do Bạn Đạo tự túc.

#### Ghi Danh Đóng Tiền:

Gửi Check: Michael Dương  
1950 Hill Rd

Marietta, GA 30062

Zelle: 770-861-4723 (Michael Dương)

Dương Minh Thủy kính mời!







**LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2024**

	<b>Địa điểm</b>	<b>Thời gian</b>
<b>Khoá sống chung HỘI TỰ DỨT KHOÁT 2024</b>	<b>Zeebrugge, Belgique</b>	<b>9/5/2024 - 12/5/2024</b>
<b>Khóa sống chung1 Chung Thiên, tịnh khẩu và niệm Phật</b>	<b>Thiền viện Vĩ Kiên</b>	<b>5/6/2024-11/6/2024</b>
<b>Khóa sống chung Trại Hè Thiền viện Nhẫn Hòa</b>	<b>Thiền viện Nhẫn Hòa</b>	<b>3/7/2024 – 6/7/2024</b>
<b>Lễ Liều Đạo Đức Thầy (Âm lịch 5 tháng 8)</b>	<b>Thiền viện Nhẫn Hòa</b>	<b>7/9/2024-8/9/2024</b>
<b>Khóa sống chung 2 Chung Thiên, tịnh khẩu và niệm Phật</b>	<b>Thiền viện Vĩ Kiên</b>	<b>16/9/2024-22/9/2024</b>
<b>ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 “Tâm Thành Tự Thức”</b>	<b>Bali, Indonesia</b>	<b>22/09/2024 – 27/9/2024</b>
<b>Giỗ Đức Thầy</b>	<b>Thiền viện Vĩ Kiên</b>	<b>22/9/2024</b>
<b>Khóa Học “Chung Vui Hành Triển”</b>	<b>Atlanta, Georgia</b>	<b>11/11/2024-13/11/2024</b>



---

## HƯỜNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương hồn **Bác Tổng Thập**, thân mẫu chị Trần Mỹ Nhi, bạn đạo San Jose, sinh ngày mùng 8 tháng 7 năm 1930, hưởng thọ 94 tuổi, vừa từ trần vào lúc 3:15 sáng ngày 5 tháng 4 năm 2024 (tức ngày 27 tháng 2 năm Giáp Thìn âm lịch) tại San Jose, California, , được sớm siêu thăng tịnh độ.  
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.  
Gia đình Trần Mỹ Nhi và Bạn đạo San Jose kính báo.

==

## HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN XIN ĐƯỢC KHỎE MẠNH

Kính xin quý bạn đạo trước giờ thiền hoặc Niệm Phật hướng tâm cầu nguyện cho Bùi Minh Hải sinh năm 1970 tại địa chỉ Số nhà 130, tổ dân phố Tân Minh, phường Nam Viêm thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đang điều trị tại bệnh viện được gặp nhiều duyên lành, sớm hồi phục sức khỏe, bình an và chữa lành bệnh.  
Anh Bùi Minh Hải là chồng của bạn đạo Trần thị Huyền, tại Vĩnh Phúc.  
Xin cảm ơn Quý bạn đạo!